



TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH

Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An

ĐT: 0365.415.615 | Email: vptgmvinh@gmail.com

Số: 0122/TMV-TGM

THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY 2022

Kính gửi: Quý cha cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận.

Anh chị em thân mến,

Mùa Chay và Mùa Phục Sinh năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới vẫn còn chao đảo vì đại dịch Covid-19, còn Giáo Hội đang cử hành việc tham dự vào Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tháng 10/2023.

Trong Thư Mục Vụ này, chúng tôi mời anh chị em cùng suy tư và thực hành hai điểm sau đây, để Mùa Chay và Phục Sinh năm nay mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng hơn cho chúng ta.

1. HIỆP THÔNG & HIỆP NHẤT

Hiệp thông và hiệp nhất là những yếu tố then chốt trong đời sống đạo. Trong đêm Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã dạy và cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu: *“Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta... Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một”* (Ga 17, 20-22). Ngài còn lập Bí tích Thánh Thể để chúng ta được nên một với Ngài và với nhau: *“Cùng ăn một tấm bánh, cùng uống chung một ly rượu, chúng ta hiệp nhất trong tình yêu”*. Tội lỗi phá vỡ sự hiệp thông linh thiêng này, như đũa con phung phá bỏ nhà cha mà đi hoang (x. Lc 15, 11-32).

Mùa Chay là thời gian thuận lợi hơn để chúng ta kiểm soát tình trạng linh hồn và làm mới lại mối tương quan hiệp thông với Chúa và tha nhân, qua ba việc đạo đức căn bản là **Cầu nguyện**, **Chay tịnh**, và làm việc **Bác ái** (x. Mt 6,1-18). Nhờ cầu nguyện, chúng ta nên một với Chúa. Nhờ chay tịnh, chúng ta được thêm sức để chiến đấu và chiến thắng cám dỗ như Chúa Giêsu. Nhờ làm việc bác ái với tấm lòng quảng đại và chân thành chia sẻ, chúng ta ra khỏi vỏ bọc ích kỷ để hiệp thông với nhau. Hẳn chúng ta đều nhớ những lời Chúa dạy về các việc đạo đức này: *“Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ”* (Mc 14,38); *“Loại quỷ này chỉ có thể thắng được nhờ cầu nguyện và ăn chay”* (Mc 9,29); *“Lòng bác ái không được giả hình”* (Rm 12,9); Giáo Hội thì dạy: *“Chúa dùng chay tịnh phân xác chế ngự nét xấu, nâng cao tâm hồn chúng con và ban sức mạnh cùng phần thưởng”* (Kinh Tiền Tụng IV, Mùa Chay).

Hiệp thông với Chúa dẫn chúng ta hiệp thông với Giáo Hội, vì Giáo Hội như người Mẹ hiền luôn yêu thương, quy tụ và nối kết chúng ta như *“gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh”* (Lc 13,34). Giáo Hội hằng muốn nuôi dưỡng, chuyển thông sự sống thần linh của Chúa cho

chúng ta, như cây nho nuôi cành lá bằng nhựa sống. Muốn hiệp thông với Chúa thì phải hiệp thông với Giáo Hội.

Trong năm nay, Giáo Hội khắp nơi đang thực hiện tiến trình tham gia Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa XVI với chủ đề: **“Hướng tới một Giáo Hội hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia, Sứ mệnh”**. Trong mùa Chay và Phục Sinh này, Giáo phận Vinh chúng ta sẽ tiến hành các cuộc hội thảo, thỉnh ý từ cấp giáo xứ, giáo hạt và giáo phận để góp ý cho Thượng HĐGM. Chúng tôi mong anh chị em hưởng ứng trong tinh thần hiệp thông với Giáo Hội.

Từ hơn 2 năm nay, đại dịch Covid-19 đã khuynh đảo toàn thế giới, gây tai hại rất lớn là đe dọa sự hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Quả thật, người ta có thể giảm bớt hay mất lòng mến Chúa và hiệp thông với Ngài, vì không được tham dự các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể và rước Mình Máu Thánh Chúa trong một thời gian dài. Chúng ta hãy tỉnh thức để tránh rơi vào tình huống này. Covid-19 cũng làm cho người ta vì sợ nhiễm dịch mà dăm ra nghi ngại, xa lánh, hờ hững với nhau, mất đi sự hiệp thông và lòng thương mến.

2. YÊU THƯƠNG

Yêu thương là lẽ sống của Đạo Công giáo, đặt trên sự nhận thức rằng Thiên Chúa là Tình Yêu (x. 1Ga 4,16). Vì yêu thương mà Chúa tạo dựng nhân loại, ban cho sự sống xác hồn. Khi con người sa ngã, Thiên Chúa lại sai Con của Ngài xuống thế làm người, chịu chết để chuộc tội cho nhân loại. Chúa Giêsu đã sống hết mình vì yêu và đã chết vì yêu. Bí tích Thánh Thể mà Ngài đã lập trong bữa Tiệc Ly chiều thứ Năm Tuần Thánh là bằng chứng cao độ của tình yêu Chúa: *“Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em... Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.”* (Lc 22, 19-20).

Noi gương Chúa, Giáo Hội luôn thực hành đức yêu thương. Mùa Chay và Phục Sinh cũng là thời gian thuận lợi để chúng ta gia tăng tình mến Chúa và lòng yêu thương anh chị em mình.

Để giúp các tín hữu sống tinh thần hiệp nhất và yêu thương trong mùa Chay và Phục Sinh cách thiết thực, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Sứ điệp Mùa Chay 2022 với câu chủ đề: *“Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sòn lòng. Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người”* (Gl 6,1-10). Thật vậy, việc làm rất thiết thực trong mùa Chay là các việc lành và bác ái. Đức Thánh Cha viết: *“Vẻ chân thật và tuyệt mỹ của cuộc đời không hề tại ở việc sở hữu nhưng là việc cho đi, không phải là tích lũy nhưng là gieo vãi và chia sẻ điều tốt”*.

Đại dịch Covid-19 đã làm biết bao người phải lao đao vì thất nghiệp, thiếu ăn, thu nhập không đủ sống, nhiều gia đình đã phải bán đi những gì thiết yếu để sống còn... Trong hoàn cảnh ấy, Kitô hữu được mời gọi chia sẻ lòng bác ái là những lời an ủi, khích lệ, kèm theo sự chia sẻ vật chất với những người túng thiếu. Khi gieo vãi điều tốt lành, yêu thương, chính chúng ta được hưởng hoa trái của chúng trước tiên: *“Hoa trái đầu tiên của những điều tốt lành mà chúng ta gieo xuất hiện nơi chính chúng ta và trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thậm chí ngay cả trong những nghĩa cử nhỏ bé của chúng ta. Trong Chúa, không một hành vi yêu mến nào, dẫu có nhỏ bé đến đâu, không một “cố gắng quảng đại” nào sẽ bị mất đi (x. EG, số 279). Cây được nhận biết nhờ hoa trái của nó (x. Mt 7, 16.20), cũng vậy một*

đời sống đầy những việc lành sẽ tỏa sáng (x. Mt 5, 14-16) và mang hương thơm của Đức Kitô đến cho thế giới (x. 2Cr 2, 15)”.

Anh chị em thân mến,

Kết thúc Thư Mục Vụ này, chúng tôi xin có đôi lời về công trình xây dựng Trung tâm Mục vụ Giáo phận. Được khởi công gần một năm nay, mọi công việc đang tiến triển tốt đẹp, hy vọng cuối năm 2022 sẽ hoàn thành. Năm ngoái, chúng tôi đã xin mỗi gia đình đóng góp cho Giáo phận số tiền 400.000 đồng tương đương hai ngày công. Xin cảm ơn tất cả anh chị em đã chung lòng góp sức với Giáo phận. Năm nay, chúng tôi lại xin anh chị em giúp cho Giáo phận số tiền như năm qua. Đối với những gia đình gặp khó khăn trong cuộc sống, chúng tôi thật lòng không dám xin anh chị em đóng góp. Ngược lại, những gia đình có điều kiện hơn, xin hãy quảng đại với công việc chung của Giáo phận. Thánh Phaolô dạy: *“Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương”* (2Cr 9,7). Tiền đóng góp cho năm nay, xin gửi về Tòa Giám mục trước Lễ Phục Sinh 17/04/2022.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót chúc lành cho anh chị em trong mùa Chay và Phục Sinh này, để tất cả chúng ta được sống trong tình yêu thương và hiệp nhất với Chúa, với Giáo Hội, với mọi người.

Tòa Giám mục Xã Đoài, ngày 25 tháng 02 năm 2022



✠ **Phêrô Nguyễn Văn Viên**
Giám mục Phụ tá

✠ **Anphong Nguyễn Hữu Long**
Giám mục Giáo phận